

# ชาวบ้านเชิง! สภาล่มบ่อย ฟาร์มไก่เอรูกที่ข้าวสุดฮิต

**ไทยโพสต์** ● “สวนดุสิต” เปิดผลโพล 5 อันดับข่าวการเมืองไทย “ปารีณา” รุกที่ติดอันดับ 1 ตามด้วยยุบ “อนค.” รัฐบาลติดหล่มเศรษฐกิจ-จุฬาลงกรณ์-แก้ รธน. ติดโพล ขณะที่นักโพลชี้คนส่วนใหญ่เห็นว่าสภาล่มบ่อย ทำคนเบื่อหน่าย เน้นทางแก้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่

วันที่ 15 ธ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,271 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตาม

**อ่านต่อหน้า 10**

## ชาวบ้านเชิง!

ข่าวการเมือง จากกรณีการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นหรือแย่ลงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

อันดับ 1 ปารีณา รุกที่ติดจ.ราชบุรี 62.18% เพราะเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ เป็นฝ่ายรัฐบาล อยากรู้ความคืบหน้าในการดำเนินคดี เป็นกรณีตัวอย่าง

ให้กับประชาชนและคนจน ที่ถูกดำเนินคดีลักษณะนี้ อยากรู้ว่ากฎหมายไทย 2 มาตราฐานจริงหรือไม่ เป็นประเด็นที่สะท้อนถึงปัญหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิด ฯลฯ อันดับ 2 ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีผู้เงินธนาธร 191.2 ล้านบาท 52.96% เพราะเป็นพรรคใหม่ มีอุดมการณ์ มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก มีหลายประเด็นที่ กกต.ชี้แจงไม่ชัดเจน อาจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง หากยุบพรรคจริงอาจเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง กลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล 22.44% เพราะทุกวันนี้ประชาชนยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ไม่อยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบประชานิยมมากเกินไป อันดับ 4 ส.ส.จุฬาลงกรณ์ ย้ายฝ่าย 19.39% เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นจากการเมือง ลุ้นว่าจะมีใครเพิ่มอีกหรือไม่ อยากรู้ให้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือทำประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง ไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังอำนาจหรือหวังผลประโยชน์ ฯลฯ อันดับ 5 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 15.79%

เพราะอยากเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่อยากเห็นกฎหมายที่เอื้อเอียง สองมาตรฐาน ฯลฯ

ขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,260 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่อง “ปัญหาสภาล่ม” ผลสำรวจพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ล่มบ่อยครั้งเพราะไม่ครบองค์ประชุม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.13 ระบุว่าสภาล่มบ่อยจะทำให้ประชาชนเบื่อและเกิดความเสื่อมศรัทธา รองลงมา ร้อยละ 33.02 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน เล่นเกมการเมืองมากเกินไป. ร้อยละ 23.49 ระบุว่า เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว. ร้อยละ 19.92 ระบุว่า ส.ส. ไม่ค่อยเข้าประชุม ทำงานไม่คุ้มกับเงินเดือน ฯลฯ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาล่ม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.08 ระบุว่าสภาล่มบ่อยๆ ก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ไปเลย รองลงมา ร้อยละ 23.25 ระบุว่า ใครไม่ยอมการประชุมสภาให้ลาออกไป. ร้อยละ 20.08 ระบุว่าควรมีการประกาศชื่อ ส.ส. ที่ไม่เข้าประชุมสภา. ร้อยละ 14.76 ระบุว่า ปัญหานี้ไม่ต้องแก้ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัยอยู่แล้ว ฯลฯ